

ผลการประชุมคณะกรรมการความมั่นคงอาหารของโลก ครั้งที่ 46

(Committee on World Food Security: CFS) ระหว่างวันที่ 14-18 ตุลาคม 2562

ณ สำนักงานใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี

1. ในปีนี้ CFS จัดการประชุมภายใต้หัวข้อ “Accelerating Progress on SDG2 to Achieve all SDGs”
2. ผลการประชุม สรุปได้ ดังนี้

2.1 แผนการดำเนินงานของ CFS ในช่วงปี พ.ศ. 2563-2566 ที่ประชุมเห็นชอบแผนการดำเนินงานของ CFS ที่มุ่งเน้นดำเนินการในประเด็นสำคัญ ได้แก่ ระบบอาหารและโภชนาการ การดำเนินงานด้านระบบนิเวศเกษตรและนวัตกรรมอื่นๆ การส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศและสตรี การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนและการจ้างงานในภาคเกษตรและระบบอาหาร การลดความไม่เท่าเทียมเพื่อความมั่นคงอาหารและโภชนาการ และการเก็บข้อมูลและเครื่องมือในการวิเคราะห์

2.2 รายงาน เรื่อง “สถานการณ์ความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของโลก ปี 2562” ที่ประชุมรับทราบว่าประชากรโลกมากกว่า 820 ล้านคนยังคงประสบกับความอดอยากหิวโหยและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากในแอฟริกา โดยรายงานในปีนี้นำความสำคัญกับภาวะน้ำหนักรุนแรงและโรคอ้วน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ประชาชนเสียชีวิตจำนวนมากทั่วโลก ทั้งนี้ สาเหตุของความอดอยากหิวโหยและการขาดสารอาหารมาจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ความตึงเครียดทางการเงินและการค้า ความขัดแย้ง/สงคราม ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันเร่งรัดการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความมั่นคงอาหารและโภชนาการผ่านนโยบายทางเศรษฐกิจและการลดความเหลื่อมล้ำในทุกระดับ

ผู้แทน สศก. ได้กล่าวถ้อยแถลงเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐบาลไทยที่ยังมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาความอดอยากหิวโหยและปรับปรุงภาวะโภชนาการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการดำเนินโครงการต่างๆ เช่น โครงการอาหารกลางวัน โครงการนมโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นต้น

2.3 รายงาน เรื่อง ระบบนิเวศเกษตรและนวัตกรรมอื่นๆ ในการปรับเปลี่ยนระบบอาหารและการเกษตร ให้มีความยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงอาหารและโภชนาการ ที่ประชุมรับทราบรายงานดังกล่าวที่นำเสนอการดำเนินงานด้านระบบนิเวศเกษตรและนวัตกรรมอื่นๆ ในการปรับเปลี่ยนระบบอาหารและการเกษตรให้มีความยั่งยืน โดยเสนอแนะหลักการที่เกี่ยวข้องกับนิเวศเกษตร 13 ประการ ได้แก่ การรีไซเคิล การลดการใช้ปัจจัยการผลิต คุณภาพดิน สุขภาพสัตว์และสวัสดิภาพสัตว์ ความหลากหลายทางชีวภาพ การผนึกกำลัง ความหลากหลายทางเศรษฐกิจ การร่วมสร้างความรู้ ค่านิยมทางสังคมและอาหาร ความเท่าเทียม การเชื่อมโยง การกำกับดูแลที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ และการมีส่วนร่วม เป็นต้น

ผู้แทน สศก. ได้กล่าวถ้อยแถลงสนับสนุนว่า หลักการนิเวศเกษตรเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบอาหารที่ยั่งยืน โดยเฉพาะหลักการนิเวศเกษตร 13 ประการ ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินนโยบายด้านการเกษตรของไทยที่น้อมนำศาสตร์พระราชา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเสริมสร้างความมั่นคงอาหารและสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัย

ดินแห่งภูมิภาคเอเชีย การขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ และไทยยินดีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านความร่วมมือ South-South and Triangular Cooperation

2.4 การจัดทำร่างแนวปฏิบัติโดยสมัครใจว่าด้วยระบบอาหารและโภชนาการ ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการจัดทำร่างแนวปฏิบัติฯ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่รัฐบาล สถาบัน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปรับเปลี่ยน/ส่งเสริมระบบอาหาร ให้สามารถเข้าถึงอาหารที่มีประโยชน์ ราคาไม่แพง ปลอดภัย และมีปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม โดยเป็นแนวปฏิบัติโดยสมัครใจและไม่มีข้อผูกพัน และจะมีการตีความและประยุกต์ใช้กับกฎระเบียบที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและภายในประเทศ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับภูมิภาค และจะมีการรับรองแนวปฏิบัติสมัครใจฯ ในการประชุม CFS ครั้งที่ ๔๗

ผู้แทน สศก. ได้กล่าวถ้อยแถลงสนับสนุนกระบวนการจัดทำร่างแนวปฏิบัติสมัครใจฯ แบบมีส่วนร่วม อย่างไรก็ตาม เห็นควรเน้นย้ำให้มีการระบุเป็นเจตนารมณ์ในเอกสารว่า เอกสารฉบับนี้ไม่มีความมุ่งหมายให้เกิดการนำไปใช้เป็นบรรทัดฐานในการจัดสถานะหรือจัดอันดับของประเทศว่าด้วยเรื่องการมีระบบอาหารและโภชนาการที่อาจนำไปสู่การสร้างเงื่อนไขให้เกิดความได้เปรียบหรือเสียเปรียบในเวทีระหว่างประเทศที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเอกสารการประชุมดังกล่าวได้ที่ www.oae.go.th/view/1/FAO/TH-TH

2.5 ทศวรรษของเกษตรกรรมแบบครอบครัวแห่งสหประชาชาติ (UN Decade for Family Farming) ที่ประชุมรับทราบและตระหนักถึงความสำคัญของทศวรรษของเกษตรกรรมแบบครอบครัว ซึ่งเป็นระบบการทำเกษตรที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานการผลิตอาหารที่ยั่งยืน มีการจัดการสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยยังคงรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไว้ได้ โดย UN Decade for Family Farming จะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2571

2.6 การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการความมั่นคงอาหารโลก ที่ประชุมมีมติรับรองอย่างเป็นทางการเป็นเอกฉันท์ให้นายธนวรรษ เทียนสิน อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) และผู้แทนถาวรไทย ประจำ FAO/IFD/WFP กรุงโรม ดำรงตำแหน่งประธาน (Chairperson of CFS) ในสมัยต่อไป ต่อจาก Mr. Mario Arvelo (ผู้แทนจากประเทศโดมินิกันรีพับลิก) โดยมีวาระการทำงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2562-18 ตุลาคม 2564 ซึ่งผู้แทน สศก. ได้หารือเกี่ยวกับการดำเนินการร่วมกันในอนาคต และยินดีให้ความร่วมมือกับประธานคนใหม่อย่างเต็มที่ต่อไป

 กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 ตุลาคม 2562